



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ตามหนังสือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๒๓.๓/๗๓๕๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง กำชับมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งนำมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ และดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง เป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑. กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
๒. กำหนดให้รับ - ส่งบุตรหลาน ตามสถานที่ที่กำหนด
๓. ผู้ขับขี่ และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
๔. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยเพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ รับ-ส่ง เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
๕. พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย หรือยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้จัดหาหมวกนิรภัย ให้กับเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ โดยการให้ยืมใช้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนำลาก อิ่มหัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ